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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 1 
วันที่  1  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
2 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
3 นายถวิล   ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล   ช่วยรักษา  
4 นายค าไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ค าไป่   เข็มอุทา  
5 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
6 นางค าพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์   มุงธิสาร  
7 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน  ไชยโสดา  
8 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
9 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  

10 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
11 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
12 นายลอน  อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน  อุดทุม  
13 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
14 นายสมชาย  สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย  สมิตร  
15 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
16 นางวิจิตตรา  ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา  ท้าวมะลิ  
17 นายพัฒนา    แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา    แก้วฝ่าย  
18 นายส่วน    เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน    เขียนจันทา  
19 นายค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
20 นายโนระชัย   พวงใบดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
21 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ  ผ่องใสศรี  
22 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวสมพร  ทองเดช ส.อบต. หมู่ที่ 8 -ลา-  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
2 นายเกลียม   บุญชาญ เลขานายก  อบต.โพนงาม เกลียม  บุญชาญ  
3 นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด อบต.โพนงาม เพ็ญแข  ราชชมภู  
4 นายวินิจ  ก้อนแพง ผู้อ านวยการกองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
5 นางสาวอาทิตยา กิมเตียว ผู้อ านวยการกองคลัง อาทิตยา กิมเตียว  
6 นางศิริขวัญ  ใขค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริขวัญ  ใขค า  
7 นางสาวปิยพร  แก้วฝ่าย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร  แก้วฝ่าย  

 
 

เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายสมถวิล   อินธิราช  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภายังมาไม่ถึง รองประธานสภาปฎิบัติ 
  รองประธานสภา หน้าที่แทนประธานสภา ผมก็จะขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โพนงาม เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3  ตามที่ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
๒๕62 ก าหนดเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖3  นั้น บัดนี้ถึง
ห้วงระยะเวลาตามก าหนดแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคแรก 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ประกอบข้อ ๒๐ (๑), ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่  
4  ประจ าปี ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๑ – 15  ธันวาคม  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมถวิล  อินธิราช วันนี้นางสาวสมพร ทองเดช ลา  อีกเรื่องก็คือมีราษฎรบ้านเสาวัด และ 

  รองประธานสภา บ้านโพนงามได้เสียชีวิตนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 4  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

    

มติที่ประชุม   รับรอง  20 เสียง      
    ไม่รับรอง  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง      
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายคือระเบียบกระทรวงมหาด 
  เลขานุการสภาฯ ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งมีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทีนี้เขาให้ยกเลิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ก็ปรับเปลี่ยนข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 
ก็ให้ทุกท่านไปศึกษาดู และท่ีส าคัญก็ปรับเปลี่ยนในข้อ 14 ก็จะเพ่ิมค าว่าบุคลากร
เข้ามา รายจ่ายตามแผนงาน ในอนาคตข้างหน้าจะเกี่ยวกับร้อยละและบุคลากร
ด้วย และข้อ 19 ที่จะสอดคล้องกัน ส่วนในปีงบประมาณนั้นยังเหมือนเดิม เราก็
ท าข้อบัญญัติตามนั้น ในบางระเบียบก็เอามาปรับใช้ ไม่ว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 หรือฉบับที่ 2 การที่เราจะท างานหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ของแต่ละขอบเขต
งานเราก็ต้องท าตามระเบียบ ซึ่งระเบียบข้อกฎหมายที่เราถือปฎิบัติอยู่ก็มีหลายๆ 
อย่าง และเราก็ต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ก็ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย
เพียงแค่นี้ก่อนครับ 

 

นายสมถวิล  อินธิราช ในรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายตามที่เลขาฯ ได้น าเรียนชี้แจงไปแล้ว 
  รองประธานสภา  นั้น หลายๆ ท่านคงจะเข้าใจแล้วนะครับ 

 

3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

นางศิริขวัญ  ใขค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จึงได้
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โพนงาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปเนื้อหามีดังนี้แยกเป็น  

 ส่วนที่ 1 บทน า  
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

    ส่วนที ่2 การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5. การติดตามรายจ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในการติดตามและประเมินผล 

 ส่วนที ่4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 ภาคผนวก 
1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
3. ภาพกิจกรรม 

 ซึ่งเนื้อหาสาระจะเริ่มที่หน้า 15 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 โดยได้มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 12 โครงการ 
เป็นเงินจ านวน 520,500บาท สามารถจ าแนกได้ดังตารางที่ หน้า 15  และ
หน้า 26  ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้
ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณที่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติปี 2563 ทั้งหมด 
ที่ตั้งงบประมาณไว้มีการเบิกจ่ายไปทั้งหมดและยอดเงินที่เหลือจ่ายในแต่ละหมวด
รายจ่ายทั้งโอนเพ่ิมและโอนลดทั้งหมดในส่วนนี้ ดังที่ปรากฏในหน้า 26-44 และ
ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ดังปรากฏ
ในหน้า 61-64 และข้อ 3.4 การติดตามรายจ่ายเงินสะสม มีทั้งหมด 32 
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โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 65-66 ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหา
สาระของการติดตามและน าเสนอต่อสภาได้รับทราบ และในส่วนที่ 4 สรุปผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี 2563 มี 28 โครงการ ที่มีความสอดคล้อง 
และได้ด าเนินการทั้งหมด 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.42% ยุทธศาสตร์   
ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี 2563 8 โครงการ ได้
ด าเนินการไปแล้วตามข้อบัญญัติปี 2563  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50% 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติปี 2563  22 โครงการ ด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
18.18% ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลัก      
ธรรมาธิบาล จ านวนที่ตั้งไว้ทั้งหมด 113 โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว 39 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.51% ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซ่อมแซมถนนลูกรัง และรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นการสรุปผล
และข้อเสนอแนะ ส่วนภาพกิจกรรมต่างๆ แต่ละโครงสร้างพ้ืนฐานหรือโครงการที่
เราได้ด าเนินการในปี 2563 จะอยู่ด้านหลังนะคะ ส่วนในโครงการที่ว่า
ด าเนินการไม่ได้ เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิด-19 และเราได้งดการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสมถวิล  อินธิราช ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก็ได้ 
  รองประธานสภา ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว ถ้าท่านใดฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาได้ตามเอกสาร มี

ท่านใดสงสัยไหมครับ ต่อไปข้อ 3.2 เชิญครับ 
  

 3.2 รายงานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอ่ืน ๆ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว เรียนท่านรองประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รองนายก หัวหน้าส่วน 
  ผู้อ านวยการกองคลัง ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองคลังจะขอน าเรียนเกี่ยวกับ

การรายงานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอ่ืน ๆ อยากให้ท่านดูที่
เอกสารนับจากด้านท้ายหน้าที่ 3 จะเป็นงบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายเงิน
รายรับ คือรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามในปีงบประมาณ 2563 
ตั้งประมาณการไว้ทั้งสิ้น 51,000,000 บาท รับจริง 49,402,114.91 บาท 
ซึ่งจะเป็นการรับต่ ากว่าประมาณการทั้งสิ้น 1,697,885.01 บาท ส่วนรายจ่าย
ตั้งประมาณการไว้ที่ 50,927,000 บาท รวมรายจ่ายจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 ทั้งสิ้น 45,436,481.92 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายต่ ากว่าประมาณการ
รายจ่ายอยู่ที่  5,495,088.08 บาท รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 
3,965,632.99 บาท และขอรายงานในโดยรวม ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับรองงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามในลักษณะแบบไม่มี
เงื่อนไขและได้ส่งรายงานงบกลับมาให้ทางอบต. เพ่ือน าส่งกระทรวงการคลังและ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารที่หน้าแรกเป็นงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม มีเงิน
สดและเงินฝากทั้งสิ้น 68,955,519.62 บาท และงบอ่ืน ๆ เช่น เงินฝาก
กระทรวงการคลัง ลูกหนี้เงินยืม ลูกหนี้ค่าภาษี และลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งรวม
งบทรัพย์สินแล้วทั้งสิ้น  69,239,071.47 บาท จะประกอบด้วยงบทรัพย์สินที่
เ พ่ิมขึ้นจากปี  2562 เป็นจ านวน 26,504,127.94 บาท ในส่วนหนี้สิน
หมุนเวียนจะมีรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น 1,245,590 บาท และรายจ่ายผัดส่ง
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ใบส าคัญ ตัวนี้จะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจะเป็นเงินรับฝากก็จะมีเงินค้ า
ประกันสัญญา รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 3,096,366.90 บาท และในส่วน
ของเงินสะสมของปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม รวมทั้งสิ้น 
47,974,007.62 บาท และเงินทุนส ารองสะสมทั้งสิ้น 18,168,696.95 บาท 
รวมหนี้สิ้นและเงินสะสมทั้งสิ้น 96,239,071.47 บาท และขออนุญาตน าเรียน
ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามซึ่งจะเป็น
งบประกอบ หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 11 ถัดจากหน้าที่ 3 ที่ดู
ไปแล้ว คือเงินที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ก่อหนี้ผูกพันในปี 2563 ทั้งสิ้น 
11,681,930 บาท และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทั้งหมด 3,398,900 บาท ดูได้
ตามเอกสารนะคะ และในการรายงานรายได้อ่ืนๆ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้มีข้อสังเกตพิเศษส าหรับงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
ขอน าเรียนเกี่ยวกับงบการเงินเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสมถวิล  อินธิราช ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอ่ืนๆ ทาง 
  รองประธานสภา ผู้อ านวยการกองคลังก็ได้น าเรียนไปแล้ว ก็ดูตามเอกสารได้นะครับ มีท่านใดสงสัย

ไหมครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ขออนุญาตครับ ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในรอบปี  
   ประธานสภา จริงๆ แล้วต้องเป็นผู้บริหารที่ต้องมาชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ ให้เจ้าหน้าที่ที่

ต้องมาชี้แจงนะครับ 
 

นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
    รองปลัด อบต. ประชุมนะคะ ดิฉันอยากชี้แจงคือตามระเบียบวาระการประชุมข้อ 3.1 เป็นการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน นั่นหมายความว่าเป็นการด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการสรุปรวบยอดว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามท าโครงการอะไรไปบ้าง ท ากิจกรรมอะไรไป
บ้าง ในส่วนที่ท่านประธานทักท้วงว่าผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท าไม
ท่านนายกไม่เข้ามาชี้แจง ดิฉันขอเรียนตรงนี้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามนั้น จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 58/5 ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของนายก นั่นหมายความว่าวันนี้ที่น าเสนอมาเป็นอีกระเบียบหนึ่ง เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง การที่ท่านนายกจะเข้ามาแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่เคย
ให้ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามนั้น เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่ง
ตรงนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของท่านเฉพาะ ดังนั้นวันนี้เราต้องแยกให้ออกว่ารายงาน
ตามข้อ 3.1 นั้น เป็นการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการรายงานการปฏิบัติงานของท่าน
นายกเป็นการรายงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนั้นโอกาสถัดไปท่านนายกอาจจะน าผลการปฏิบัติงานของท่านมาเสนอ
ต่อที่สภาทราบก็เป็นได้ แต่วันนี้ยืนยันว่าเป็นการรายงานการจัดท าแผนนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
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นายสมถวิล  อินธิราช ตามท่ีรองปลัดชี้แจงไปเบื้องต้น ผมเองก็เข้าใจในแนวทางอยู่บ้าง ก็ไม่เป็นไรนะ 
  รองประธานสภา ครับ ทักท้วงกันได้ คิดว่าคงไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ส่วนเรื่องที่อยากให้ทางคณะ

ผู้บริหารเข้ามาชี้แจงคือโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับโครงการที่ทางสภาได้อนุมัติ
งบประมาณไปแล้ว บางส่วนได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว ก็หวังว่าทางคณะผู้บริหาร
คงจะเข้ามาน าเรียนชี้แจงในครั้งถัดไปนะครับ  

 

นายวินิจ  ก้อนแพง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับโครงการการจ่ายขาดเงินสะสม 32 โครงการ ก็ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไป

แล้วทั้งหมด 21 โครงการ และก าลังด าเนินการอีก 9 โครงการ ก็ท าสัญญา
แล้วแต่ยังไม่ลงงานอีก 2 โครงการ คือ หมู่ที่  7 กับหมู่ที่ 11 อีกที่เหลือ 9 
โครงการยังไม่เบิกเงินก็จะมี บ้านดงเสียว บ้านดงสาร บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 11 และ
หมู่ที่ 6 อีก 2 โครงการ หมู่ที่ 8 อีก 1 โครงการ ช่วงนี้ก็เริ่มทยอยส่งงานแล้วครับ 
และก็พยายามติดตามควบคุมอยู่ครับ และในส่วนของโพนงาม-ดงมะกุ้ม ก็ได้
ด าเนินการไปแล้วบางส่วนครับ  

 

นายสมถวิล  อินธิราช เอกสารบางส่วนก็อยู่กับสมาชิกแล้ว ว่าโครงการไหนได้แล้วบ้าง และก่อหนี้ผูกพัน 
  รองประธานสภา ไปแล้ว ก็เปิดอ่านดูนะครับ มีท่านใดสงสัยไหมครับ ผ่านนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสมถวิล อินธิราช มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ไหมครับ  
  รองประธานสภา 
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ช่วงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ. และสมาชิกสภาอบจ. ต่อไปก็คงจะเป็นการ 
     เลขานุการสภา เลือกตั้งนายกอบต. กับเทศบาล แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเทศบาล หรืออบต.ก่อน 

หรือว่าจะเลือกพร้อมกัน ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือกกต. ก็ติดตามข่าวนะครับ ก็คง
จะข้ึนอยู่ที่รัฐบาล ฉะนั้นการเลือกตั้งมันก็เริ่มนับถอยหลัง ทีนี้กระบวนการในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของอบต.นั้นก็พร้อมให้การสนับสนุน ฉะนั้นถ้าอบจ.ขอมา
เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ อย่างเช่น หีบบัตร คูหา ทาง
อบต.เราก็ได้จัดซื้อมาแล้ว ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ค าว่าการเลือกตั้งก็เป็น
หน้าที่ของเรา ในส่วนของการเลือกตั้ง อบจ. ตอนนี้ก็ได้ผู้สมัครเข้ามาแล้ว หน่วย
ของเราอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ก็ได้สจ. 1 คน และผมก็ได้ก าชับไปแล้วส าหรับการ
ติดป้าย บางครั้งเพ่ือเป็นมารยาทก็ต้องมาขออนุญาตปิดแผ่นป้ายก่อน ไม่ใช่อยาก
ติดก็ติดไป ก็ไม่เป็นไร ก็พูดตามระเบียบ ในส่วนของอบต.เราก็มีอนุกรรมการ โดย
ที่กรรมการใหญ่คือท่านนายอ าเภอพังโคนที่อยู่จังหวัด ส่วนตัวผมกับรองปลัดก็ได้
เป็นวิทยากรในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ก็จะได้ไปรับการอบรม
อีกครั้งที่ 2 ฉะนั้นในกระบวนการของเขต 2 ไม่ว่าจะเป็นโพนงาม หรือสามัคคี
พัฒนา ก็จะเจอผมกับรองปลัดเพราะจะได้มาเป็นวิทยากรประจ าหน่วยเลือกตั้ง ก็
แจ้งให้ท่านได้รับทราบ ส่วนการไปใช้สิทธิ์บางครั้งเราต้องไปตรวจรายชื่อก่อน ถ้า
เราไม่อยากไปเราก็สามารถตรวจในโทรศัพท์ได้ ในส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ก็ให้รอง
ปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ 
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นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู ขออนุญาตท่านประธานสภา และท่านสมาชิกนะคะ ส าหรับแนวทางในการเลือก 
    รองปลัด อบต. ตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น

การเลือกตั้งพร้อมกัน ดังนั้นในการที่เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะได้รับบัตร 2 ใบ ที
นี้ในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนก็คงจะบรรยายและชี้แจงรายละเอียด
ให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอีกทีหนึ่ง ทีนี้ส าหรับพวกเราที่เกี่ยวข้อง
กับทุก ๆ ท่าน และคาดว่าอาจจะมีผลในอนาคตก็คือว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การ
เลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง 2 ประเภท ทั้งผู้บริหารและสมาชิก ดังนั้น
หากเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งก็จะท าให้เราเสียสิทธิ์ กรณี
แบบนี้จะเกิดขึ้นส าหรับบุคคลที่รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งแล้ว แต่ว่ามีสิทธิ์อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอ่ืน แต่ว่าเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
ส าหรับต าบลโพนงาม เขตเลือกตั้ง ส.อบจ. ก็คือเขต 2 ไม่รวมกับสามัคคีพัฒนา
หมู่ 3 กับหมู่ 6 นอกนั้นจะเป็นนาฮี วาใหญ่ ท่าก้อน โพนงาม และสามัคคีพัฒนา
ส่วนที่เหลือ ทีนี้ในวันที่เราไปเลือกตั้งพวกท่านหรือว่าบุตรหลานถือเป็นข้อปฏิบัติ
คือกรณีที่เราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เราต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งได้ ส าหรับท่านที่อนาคตข้างหน้าคาดว่าจะลงการเมืองอีกครั้งหนึ่ง อาจจะ
ลงสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี 2 กรณี คือ 
1)ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือ 2)หากท่านติดธุระในวันเลือกตั้งหรือเจ็บป่วย
กะทันหัน ท่านสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ การแจ้งเหตุ แจ้งก่อนวัน
เลือกตั้ง 7 วัน และภายใน 7 วันนับแต่วันที่เลือกตั้ง ก็คือหากท่านไม่ไปแจ้งเหตุ
ท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งครั้งถัดไป ทีนี้ตอนนี้ทราบว่าทางศูนย์
ประสานงานอ านวยการการเลือกตั้งอบจ. ของอ าเภออากาศอ านวยเขาติดบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว มันจะมีปัญหาตรงที่ว่ากรณีที่บุคคลย้ายระหว่างเขต
เลือกตั้ง ซึ่งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะมีความพิเศษไปกว่าการเลือกตั้ง 
สส. หรือ สว. บุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีภูมิล าเนา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
เขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง กรณีที่บุคคลย้ายระหว่างเขตก็
คืออ าเภออากาศอ านวยมี 2 เขต สมมติว่ามีคนจากต าบลอากาศย้ายมาเขตต าบล
โพนงาม สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ. ของเค้าเกิดที่โพนงาม เพราะว่านายกอบจ. เขา
ใช้เขตเลือกตั้งเป็นเขตจังหวัด(ย้ายภายในเขตจังหวัด) แต่สิทธิ์ในการเลือกส.อบจ. 
ท่านต้องกลับไปใช้สิทธิ์ที่หมู่บ้านที่ท่านย้ายมา ไม่ครบ 1 ปี นั่นคือจุดล่อแหลมว่า
เวลาท่านเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วได้ใบเดียว แต่ท าไมไม่ได้ 2 ใบ นั่นคือสิ่งที่
ท่านต้องเข้าใจว่า ส.อบจ. เขาใช้เขตต าบลที่เขาแบ่ง ท่านย้ายระหว่างเขตท่าน
ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ครบ 1 ปี อย่าง ส.อบต. ของเรา
ไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้าท่านย้ายออกจากเขตของเราเกิน 6 เดือนเมื่อไหร่ หมด
วาระการเป็น ส.อบต. แต่ที่พูดไว้เผื่อเราจะไปให้ความรู้กับบุตรหลานหรือว่า
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของเรา สิ่งที่เป็นห่วงก็คืออย่างพวกเราทุกท่านแนะน าว่า
ให้ไปใช้สิทธิ์ครบทุกท่าน หากไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ไปแจ้งเหตุไม่งั้นท่านอาจจะเสียสิทธิ์
ในอนาคตข้างหน้า หากมีการเลือกตั้ง อบต. เรา ปี 2564 ถ้าหากมีการเลือกตั้ง
ใหม่ ถ้าจะลงสมาชิกตามพระราชบัญญัติอบต. ฉบับ พ.ศ.2562 ก าหนดให้เหลือ
หมู่บ้านละ 1 ท่าน แต่คุณสมบัติ และค าต้องห้ามก็มีการตรวจสอบเยอะ มี 26 
ข้อ ดังนั้นที่เป็นห่วงคือท่านที่มีใจรักในการที่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ขอให้ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือให้ไปแจ้งเหตุตามสมควรด้วย ในส่วนของคณะกรรมการ
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ประจ าหน่วยเลือกตั้งคือถ้าเป็นการเลือกตั้ง อบจ. ตามระเบียบอบต. เราสามารถ
แต่งตั้งบุคคลส่วนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีเป็น อบต. หรือ เทศบาล เป็น
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ แต่ถ้าหากเป็นการเลือกตั้งของ อบต. เจ้าหน้าที่
จะเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้  พวกท่านก็จะเป็นไม่ได้ และอีกอย่าง
การวางตัวเป็นกลางการเมืองตอนนี้บทบัญญัติของกฏหมายค่อนข้างมีความ
รุนแรง อย่างที่เน้นย้ าก็คือความรักทุกท่านว่าหากรักที่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ศึกษาระเบียบให้มากเพ่ือที่จะได้เข้าใจแต่ก็ปรึกษากันได้ สิ่งไหนที่มันล่อแหลม 
มันอาจจะท าให้เราเสียสิทธิ์หรือท าให้เราขาดคุณสมบัติอะไรไป ทีนี้ที่พูดวันนี้จะ
ไม่เน้นย้ าในเรื่องของการเลือกตั้งของ อบจ. แต่จะเน้นย้ าในเรื่องการเลือกตั้งของ
อนาคตให้ข้างหน้า หากเรามีการเลือกตั้งหรือเขาประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต. 
กับ เทศบาล สิ่งที่พวกท่านจะต้องเปลี่ยนก็คืออย่าลืมว่าที่พวกท่านยื่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา จ าเป็นต้องใช้ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงปีที่มีการรับสมัครเลือกตั้ง ถ้า
หาไม่เจอก็ไปที่สรรพากร เพ่ือให้เขาหาให้ ส่วนบุคคลที่มีภาษีหรือไม่เคยยื่นภาษี 
ถ้าไม่ใช่พวกท่านอาจจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่เขาไม่มีรายได้มาก่อน แล้ว
ไม่ได้เคยยื่นท่านต้องมีหนังสือรับรองว่าท่านไม่มีรายได้ในปีที่ผ่านมาและไม่ได้ยื่น
ภาษ ีก็จะพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา ถ้ามีอะไรก็ถามได้นะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ 
ขอน าเรียนชี้แจงไว้เท่านี้ค่ะ  

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ขออนุญาตสอบถาม ถ้าเราไม่ได้ไปเลือก เราต้องไปแจ้งที่ไหน ก็สอบถามเผื่อ 
   ประธานสภา ใครที่ไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งที่ไหน 
 

นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู แจ้งที่อ าเภอค่ะ เขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกค่ะ 
  รองปลัด อบต. 
 

นายสมถวิล  อินธิราช มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกไหม 
  รองประธานสภา 
 

นายทินกร  เข็มอุทา เรียนท่านประธานสภา กระผมนายทินกร เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 
  ส.อบต. หมู่ที่ 13 อยากขอฝากท่านผอ.กองช่างเรื่องน้ าประปาบ้านดงเสียว เมื่อเช้าน้ าก็ไม่ไหล 

อยากฝากท่านผอ. ช่วยก าชับผู้ดูแลด้วย ตอนเช้าน้ าไม่ไหล แต่จะไหลช่วง 3-4 
ทุ่ม ตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้ว และอีกเรื่องหนึ่งคือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้รับเหมา
เขาไม่ท าหูช้าง ถามเขา ๆ ก็บอกว่าไม่มีในแผน ไม่มีในแบบ ปร.4 ปร.5 อยู่บ้าน
เสาวัดก็มีนะครับ หมู่ที่ 6 ขอบคุณครับ 

 

นายสมถวิล  อินธิราช ก็ฝากทางผอ.กองช่าง ให้ก าชับผู้รับเหมาด้วย เรื่องท าหูช้าง ก็ต้องฝากท่านอีกครั้ง 
  รองประธานสภา และก็เรื่องไฟฟ้า ตรงไหนไฟฟ้าไม่ออกก็ให้ไปเปลี่ยนด้วยนะครับ มีท่านใดมีเรื่อง

อ่ืน ๆ อีกไหมครับ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา อยากเรียนสอบถามทางช่าง งบซ่อมแซมของปี64 เมื่อไหร่จะได้ เมื่อไหร่จะ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 11 ด าเนินการค่ะ รออยู่ค่ะ 
 

นายวินิจ ก้อนแพง ซ่อมถนนใช่ไหมครับ ก็เพ่ิงเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ิงส่งแผนการด าเนินงาน คาดว่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง จะเป็นหลังปีใหม่นะครับ ผมจะเอาออกรอบเดียวให้จบเลยครับ  
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นายสมถวิล  อินธิราช ก็เอาออกรอบเดียวให้เสร็จเลยนะครับ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ  
 รองประธานสภา นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 7 ธันวาคม 2563 การแต่งกายตามวันนะครับ ถ้าไม่มี

ท่านใดสงสัย ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  11.48  น. 
 
 
จ.ส.ต.     มานพ    สมบูรณ์พร้อม     ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ   สมถวิล      อินธิราช       ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                           (นายสมถวิล      อินธิราช) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
 

 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 
ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 1 ลงวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

        ลงชื่อ   เถวียน   ไชยโสดา       ลงชื่อ    สมชาย  สมิตร 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)      (นายสมชาย  สมิตร) 

สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11    สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 
 

   ลงชื่อ  ค าพันธ์   มุงธิสาร        ลงชื่อ          -ลา- 
           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

             สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12       สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 
      ลงชื่อ    อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 

 


